

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

**EKH - ทำทางน่าห่วง แต่ก็กลับมาดี**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวสีจั่วหัว...**

ในระยะ 8-10 วัน ก่อนวันวาน นั้น การแก่งตัวของราคา ก็จะออกมาในแนวเหมือนขู่ว่า ให้อ้าว มีอาการกดๆ ทุบๆ ยังใจชอบกลอยู่เหมือนกัน เล่นเอาหลายๆ คนที่มีหุ้นอยู่อดเสียวๆ ไม่ได้ ส่วนคนที่ไม่มีหุ้น ก็ไม่กล้าจะเข้าซื้อ... แล้ววันวาน ก็กลับขึ้นมาเสียอย่างดีเลย แถมในภาวะของตลาด ที่ไม่ได้เอื้อให้อายการเล่นหุ้นอะไรเลยเสียด้วยซ้ำ (หมายถึง ดูบรรยากาศอย่างเดียวนะ)... แต่ถ้าจะไม่สนใจเรื่องของการแก่งตัวอะไรมากมายนั้น ตามที่เหนือเมฆเคยกล่าวไว้ในเรื่องของการอ่านเทคนิคนั้น เราจะต้องดูกันที่โครงสร้าง และค่าสัญญาณ หรือ ดูกันที่เครื่องมือหลักๆ ในการใช้อ่าน ที่มีกระบวนการในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแล้วนั้น ท่านจะคิดอย่างไรกับหุ้น EKH ดีล่ะ... แต่เอาเถอะ เดี่ยวจะหาว่าพูดได้ลิ้นเมื่อเขาเฉลยออกมาแล้ว ถ้าจะเอ่ยอย่างนี้ ก็เคยกล่าวไว้แล้วเหมือนกัน ถ้าไม่อยากคิดมาก หรือ วิเคราะห์หรือจะคาดเดาก่อนนั้น ก็แค่รอเขาเฉลย ว่าเขาจะเอาทางไหนมากกว่ากัน แล้วเราก็แค่ลอกเฉลย เล่นตามก็ได้อีกเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้น วันหนึ่ง ก็ต้องมาดูกันอีกซักวัน ว่าแค่หลอกให้รัก แล้วหักปากกาเขียนหรือไม่ และรูปแบบการวิเคราะห์แบบนี้ เราจะเอาไปใช้กับ ตลาด หรือ SET Index ในระยะนี้ก็ได้นะครั้น หากว่ายังจะมองไม่ออกว่าจะออกทางไหน ก็รอให้เขาเฉลยข้อสอบออกมาก่อน แล้วค่อยว่ากันตามนั้นก็ได้อ... โดยเราจะเห็นการแก่งตัวขึ้นๆ ลงๆ มาสักระยะ จนได้เห็นว่าการแก่งตัว จะอยู่ในช่วง 1610-1640 นี้แหละ นั่นก็แปลว่า ถ้ามีการลงมาเล่นต่ำกว่า 1610 ก็แปลว่า แนวโน้มจะเล่นทางร้ายมากกว่า ในทางกลับกัน ถ้าหากเห็นว่าผ่านไประดับ 1640 ได้จริงๆ เมื่อไหร่ ก็แปลว่าจะเล่นทางดี เราก็จะวัดระยะทางการขึ้นได้

**ดูตามเกม...**

ถ้าจะขึ้นต่อ วันหนึ่ง ก็อาจจะไม่ได้ราคาปิดในวันวาน หรือ อาจจะไม่ได้ราคาที่แนวรับก็ได้เนาะครั้น เอาเป็นว่า ถ้าจะตามนี้ ก็อย่าเกินราคา High ของวันวานมากเกินไปนัก จะเสียเปรียบ

- แนวรับ : ... 8.60-8.40 การต่ำกว่า 8.20 จะไม่สวยงาม
- เป้าหมาย : ... 8.90-9.00 หรือ มองดีหน่อย 10.5-11.0

Price Chart...(EKH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น EKH...** จริงๆ แล้ว เห็นเส้น MA. เป็นรูปแบบของภาวะกระทิงแบบนี้ อยากรจะมองในระยะกลางๆ ขึ้นไปว่า มีโอกาสไปได้ถึงระดับ 15.0-16.0 ได้แต่นั้น ในระยะสั้น การแก่งตัวต้องไม่ลงมาต่ำกว่าระดับ 8.20 อย่างมีนัยสำคัญก่อนด้วย หรือ จริงๆ แล้ว ถ้าจะดี ๆ เลย ต้องไม่ต่ำกว่า 8.40 ไว้ก่อน จะอุ่นใจกว่า แต่หุ้นแบบนี้ ถ้ามีสัญญาณของเส้น MA. มาแบบนี้เนี่ย ยังไงเสีย ก็อยากจะ Run Trend กันยาวๆ ไว้ก่อนเลย ถ้าหากภาพของ MA. ไม่เสียภาพในเชิงบวก หรือถ้าในเบื้องต้น MA25days ไม่มีแนวโน้มเชิงลบ ยังไงก็น่าจะลุ้นยาวๆ ไปเรื่อยๆ ไว้ก่อน จนกว่าจะเกิดสัญญาณลบ เราค่อยหาทางขายทำกำไร แต่อาจไม่ได้ขายราคาสูงสุด

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน